

## BẠCH THU' ( 2004)

PHẦN THỨ NHỨT:

Kính gửi,  
Ban Thế Đạo Hải Ngoại,

-----  
-----  
-----

Nay kính,  
Sanjose ngày 11-11-2004

PHẦN THỨ HAI :

Kính gửi Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ IV cùng toàn thể chư quý vị Hiền Tài hiện cư ngụ tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý liệt vị, theo Thánh Lệnh của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp, Hội Thánh thành lập BTĐ gồm có bốn cấp :

Phu tử  
Đại phu  
Quốc sĩ  
Hiền tài

Như vậy Hiền tài là một trong bốn cấp của BTĐ. Nói một cách khác là có BTĐ mới có Hiền tài, nghĩa là Hiền tài phải nằm trong BTĐ, ngoài BTĐ là không có Hiền tài. Cho nên không có vị nào xưng mình là Hiền tài mà không nằm trong BTĐ. Theo tôi biết thì ở Hải ngoại có nhiều vị mặc phẩm phục Hiền tài( áo tràng trắng, áo dài 9 nút) mà không nằm trong BTĐ/HN. Như vậy vô tình làm nhẹ thể BTĐ/HN. Thiết nghĩ BTĐ nên có biện pháp làm thế nào cho tất cả những vị Hiền tài ở Hải ngoại ý thức được rằng hễ mang danh hai tiếng Hiền Tài ở hải Ngoại này là phải nằm trong BTĐ/HN. Nếu không từng phục BTĐ/HN thì BTĐ/ HN không nhận họ là Hiền tài của BTĐ/HN thuộc TTTN.

Khi cần có ý kiến chung thì chỉ cần xin ý kiến của những vị nằm trong BTĐ/HN mà thôi. BTĐ/ HN không cần xin ý kiến của những HT nằm ngoài BTĐ/HN.

### TỔ CHỨC HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI;

HỘ PHÁP nắm Chi PHÁP: Có một cơ quan trực thuộc là Bộ Pháp Chánh.

THƯỢNG PHẨM nắm Chi ĐẠO : Có.....Phước Thiện (HT/PT)

THƯỢNG SANH nắm Chi THỂ: Có.....Ban Thế Đạo

Ngoài ba vị Tam đầu chế: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh còn có Thập nhị Thời Quân thừa hành nhiệm vụ Chi mình và điều hành các cơ quan trực thuộc.

Tất cả 15 vị: HP, TP, TS và 12 TQ gọi chung là Tướng soái của THẦY, nên dù có khác Chi, đều có đủ quyền năng nắm giữ các Chi khác.

Như ta thấy khi Hộ Pháp còn tại thế thì nắm quyền Chương Quản HTĐ

Khi Hộ Pháp qui Tiên thì Thượng Sanh nắm quyền Chương Quản HTĐ

Khi Thượng Sanh qui Tiên thì Hiền Pháp nắm quyền Chương Quản HTĐ

Khi Hiền Pháp qui tiên thì Khai Đạo cầm quyền Q. CQ/HTĐ

Khi Khai Đạo qui tiên thì Bảo Đạo cầm quyền Q. CQ/HTĐ ( cuối cùng)

Ngghĩa là vị Thời Quân thuộc bất cứ Chi nào cũng có thể nắm CQ/HTĐ hay Q.CQ/HTĐ.

### **Nhiệm vụ của HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI:**

- 1./ Làm trung gian giữa Thiên Thượng và Thiên Hạ (Trời và Người hay Hồn với Xác)
- 2./ Giữ gìn luật pháp chơn truyền của Đạo.

Đường lối của Đạo Cao Đài là dùng “Nho Tông chuyên thế” Trong Nho Tông có câu “Quyền huynh thế phụ” nghĩa là cha chết thì Anh phải thay cha nắm quyền gia đình.

Nay 15 vị Tướng Soái của Thầy đều trở về thiêng liêng vị, thì ba cơ quan trực thuộc ba chi Pháp, Đạo, Thế của Hiệp Thiên Đài phải họp lại nhau để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp Thiên Đài lo bảo thủ Chơn truyền Luật pháp của Đạo. Như thế là danh chánh ngôn thuận (Chánh danh).

Đặc biệt nơi Hải ngoại, chúng ta không có Bộ pháp chánh, cũng không có Phước thiện, mà chỉ có Ban Thế Đạo. Như vậy Ban Thế Đạo Hải ngoại bắt buộc phải gánh luôn phần vụ của 2 cơ quan kia để hoàn thành nhiệm vụ của Hội Thánh Hiệp Đài.

Bất cứ một tổ chức nào dù ngoài đời hay trong Đạo, nếu không có bộ phận giữ gìn kỷ luật, nội qui, điều lệ thì tổ chức đó sẽ loạn hành thất thứ.

Cho nên Đạo Cao Đài nơi Hải ngoại vì thiếu bộ phận bảo thủ Chơn truyền Luật pháp của Đạo, mới có cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ai muốn làm thế nào thì làm và tự xem nhau như “cá mè một lứa”, làm mất danh thế Đạo, mất danh Thầy.

Thử hỏi trong hiện tình, nếu Ban Thế Đạo không đứng ra lèo lái con thuyền Đại Đạo, nắm giữ Chơn truyền Luật pháp của Đạo thì AI ? có đủ tư cách làm việc đó?.

Chư vị Hiền tài cùng chư tín hữu Cao đài đều là môn đệ của Đức Cao Đài, chẳng khác nào một đàn cừu có lẫn lộn một số “Sư tử cừu”. Khi có người chăn dắt thì tất cả chỉ lo ăn chơi không phải lo vấn đề an nguy. Nay người chăn dắt không có mặt thì lũ sói lang tha hồ mà tàn sát đám cừu, vậy thử hỏi đám “sư tử cừu” kia có chịu cuối đầu cho lũ sói lang tha hồ mọi gan xé thịt? Hay phải gậm thét lên, nhe nanh múa vuốt chống lại lũ sói lang, trước là để tự bảo vệ lấy mình sau là cứu vớt đám cừu bất lực? ( xin xem lại bài “TRÁCH NHIỆM CỦA HIỀN TÀI VỚI CƠ ĐẠO HIỆN TẠI, TRONG ts/Thế Đạo số 2 năm 1998 trang 48-54)

Nhúng nhường, ần nhần là phương xử thế của người quân tử, đạo đức, nhưng nhúng nhường không phải là chịu lệ thuộc, vâng theo dư luận để thất phạm mình .

Đàn cơ tại Giáo Tông Đường đêm 4-7-Kỷ Dậu (dl 16-8-69)

“

Hộ Pháp :- Cười...Bản đạo lấy làm buồn cứ lo về hữu hình mãi. Thượng Sanh phải rán sức phi phạm mới chịu nổi các luồng giông tố bảo bùng, nó còn đeo đuổi theo hoài.

Chúng ta cần phải đủ nghị lực.

-Thượng Sanh nghĩ sao?

Đức Thượng Sanh bạch: Việc đạo rất khó nên tiêu đệ phải ần nhần trong mọi việc để giữ cho điều hòa trong nội bộ đối với các cơ quan Đạo, tiêu đệ phải tùy theo trường hợp mà xoay trở và cố ần nhần mới làm phận sự được.

- Đáng khen, nhưng phải có giới hạn.

Đức Thượng Sanh bạch: Hội Thánh Cửu Trùng Đài còn thiếu chức sắc cao cấp đầy đủ khả năng điều khiển, nên guồng máy Hành Chánh Đạo không tiến triển khả quan.

..... “ Đức Lý Đại Tiên có thảo luận với Bản đạo về việc tuyển chọn chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài, thì nên tìm kiếm nhân tài trong hoặc ngoài Ban Thế Đạo sẵn lòng tình nguyện hiến thân phục vụ cho Đạo thì các bạn nên mời về tham khảo ý kiến. Nếu được thì Đức Lý sẽ đặc cách ân phong quyền tước để phụng sự có hiệu lực hơn.

- Các bạn có đồng ý chẳng? “ .....

Đoạn Thánh giáo trên có hai điều cần chú ý:

**Điều thứ nhất:** - Cần phải đủ nghị lực; Đáng khen phải có giới hạn.

a/ Nếu không đủ nghị lực thì không thực hành đến nơi đến chốn.

b/ Đáng khen: Đức Hộ Pháp khen Thượng Sanh biết nhường nhịn, ần nhủ để mưu cầu sự điều hòa trong các cơ quan Đạo..

c/ Nhưng phải có giới hạn . Đó cũng là lời cảnh cáo đừng quá nhường nhịn mà làm mất đi nhiệm vụ cầm cương nầy mực của một vị chủ soái HTĐ. Đồng thời cũng là lời cảnh cáo chung cho tất cả chúng ta.

**Điều thứ hai:** Đức Lý và Đức Hộ Pháp coi BTĐ là nơi có nhiều nhân tài ( Đám cừu có lẫn lộn một số sư tử cừu trong đó).

Do đó mới có đợt tuyển chọn những vị trong BTĐ, tại Cung Đạo Toà Thánh đêm 15-11-Tân Hợi—đl 1-1-72 lúc 21 giờ 30 phút. Gồm :

-1 vị Thượng Chánh Phối Sư

-1 vị Phối Sư phái ngọc

-3 vị Giáo sư cho ba phái Thái, Thượng, ngọc

-16 vị giáo Hữu cho ba Phái

- 1 vị Nữ Giáo Sư

- 4 vị Nữ Giáo Hữu

Tổng cộng là 26 vị, không lẽ trong hơn 700 vị Hiền tài chỉ có 26 người có đủ tài đức thôi sao? Theo chúng tôi thấy hơn 100 vị hiền tài nơi Hải Ngoại có nhiều người không kém khả năng hơn 26 vị đã được đặc phong !.

Nhưng nhìn lại BTĐ/HN thiếu người làm việc cũng như thiếu phương tiện sinh hoạt. Xin đề nghị trong kỳ Đại Hội tới đây BTĐ/HN công bố số lượng Hiền tài tại Hải ngoại? Bao nhiêu HTDP? Bao nhiêu người có đóng niên liễm?. Nếu HT không tham gia hoạt động trong BTĐ/HN và không đóng niên liễm thì không kể là HT trong BTĐ/HN, Những vị này không được có ý kiến trong mọi sự sinh hoạt của BTĐ/HN. Nếu HTDP mà không đóng niên liễm hai năm liền cũng nên loại bỏ ra khỏi danh sách của BTĐ/HN.

BTĐ/HN đã trải qua 3 nhiệm kỳ là 9 năm rồi, nay sắp đến nhiệm kỳ thứ IV. Thử nhìn lại xem có bao nhiêu người tham gia hoạt động? Làm việc dưới áp lực của biết bao sự phê phán, khiển trách?. Thử hỏi vì cái gì mà phải chịu áp lực từ tinh thần đến vật chất như thế? Nếu không phải vì Đạo, vì THẦY, vì lời minh thế ?

Trần đất nước năng động nầy ai cũng phải đi làm việc, ngoại trừ những người già. Còn việc “vác ngà voi” chỉ có ban đêm và hai ngày nghỉ cuối tuần. Tại sao người ta không nghĩ tới mà cứ trách, cứ phê, cứ bắt bẻ? Làm thui chột tinh thần và sức lực của anh em? Đứng ngoài thì chỉ trích, phê phán, mời vào thì từ chối. Thế là thế nào?

Chính vì BTĐ/HN chịu quá nhiều áp lực từ nhiều phía, nhất là từ các vị HT đứng ngoài BTĐ/HN thiếu lời xây dựng mà nhiều lời phê phán, cho nên BTĐ/HN phải chịu nhường nhịn cho đến nỗi thất phận, không dám áp dụng đúng theo Quy Điều và Nội Luật của Ban Thế Đạo đã được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp.

Ban Thế Đạo gồm có 4 cấp : Hiền tài, Quốc sĩ, Đại phu và Phu tử. Vậy phẩm Hiền tài là phẩm thấp nhất trong BTĐ chớ đâu có cấp nào khác, mà nay có thêm một cấp nữa gọi là HTDP? Nay BTĐ/HN đã tự đặc thêm một phẩm nữa gọi là HTDP là **SAI** với Quy Điều Nội Luật của Ban Thế Đạo. Tại sao BTĐ/HN làm như thế ?

Phải chăng vì áp lực của một số vị Hiền tài nơi hải ngoại, vì họ hãnh diện là mình đã được Hội Thánh tấn phong, và xưng mình là Hiền tài chánh vị !. Không muốn cho những người mới tham gia vào BTĐ/HN được mang danh Hiền tài như mình, vì e rằng cái danh Hiền tài của mình bị mất giá đi chăng?. Do đó họ mới dùng cái khôn lanh quỹ quyết nặng ra cái tên là “Hiền tài dự phong” để gán cho lớp người mới. Rồi dùng lời giải thích sao cho có vẻ êm tai, hữu lý. Nhưng đó là cái lý của kẻ mạnh, quyền thế( tự cho mình), kẻ đi trước; cho nên nó có một mùi vị tanh tanh của lòng ganh tị, ích kỷ, tiểu nhân, chẳng có tí gì là mùi vị đạo đức, tình thương nào cả.

Kể đến, không thể giải quyết được vấn đề phẩm phục. Vì HTDP nên không thể đương nhiên mặc sắc phục như các vị Hiền Tài. Rồi sẽ gặp phải sự rắc rối đối với bên Hành chánh đạo trong việc sắp đặt vị trí hành lễ Đức Chí Tôn; khi chết làm lễ theo nghi thức nào trong Đạo ? Trong hoàn cảnh hiện nay nơi Hải ngoại đa số người có ý niệm “cá mè một lứa” không tôn trọng tôn ti trật tự. Đó là cái kiêu hãnh của “Kim quang sư”(tay thù nghịch của Thượng Đế). Cũng là bản chất Quỷ trong bản thân con người xúi giục.

Để ủng hộ tinh thần những người dám hy sinh vì Đạo nghiệp, chúng tôi kêu gọi chư vị Hiền tài Hải ngoại nên bỏ chút thì giờ đến tham dự mỗi kỳ Đại Hội BTĐ/HN mỗi 3 năm một lần để chia sẻ vui buồn, thông cảm sự khó khăn của nhau, hướng lời cầu nguyện Ôn Trên ban phước lành và sự sáng suốt cho toàn thể con cái của Đức chí Tôn vững bước trên con đường thể thiên hành hóa.

Nếu vì lý do đau yếu không thể đến được thì cũng có một “Bản Tham Luận” để chứng tỏ rằng mình không quên Thầy, quên Đạo, quên lời Minh thế; cùng nhau nâng BTĐ/HN lên đúng vị trí của nó mà Ôn Trên đã lao tâm gầy dựng.

Ôn Trên vốn biết cái phẩm táng chấp nê của con người nên đã hai lần **Ám thị** cho chúng ta noi theo.

Lần thứ nhất : Đức Lý đã phong cho 26 vị Hiền tài vào các chức vụ, cao nhất là Thượng Chánh Phối Sư. Chỉ có Thượng Chánh Phối Sư mới có tư cách làm Nghị Trưởng của Hội Nhơn sanh.

Lần thứ hai : Là Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn văn Hợi với tư cách là vị đặc trách Ban Thế Đạo Trung ương cũng là vị chức sắc cao cấp nhất của HTĐ lúc bấy giờ, nhân chuyến sang Mỹ về việc riêng trên nguyên tắc( biết đâu đó chẳng phải là Thiên ý). Khi Ngài đi thăm nhiều cơ sở Đạo tại Mỹ nhất là tại tiểu bang Louisiana thành phố New Orlean, nơi đây chỉ có khoảng mười mấy gia đình Đạo Cao Đài nhưng thể hiện được tình thương yêu hòa ái và đã ân phong cho 5 vị đạo hữu có công vào phẩm Hiền tài. Lúc đầu có nhiều dư luận phản đối, nhưng cho đến ngày hôm nay với số bốn đạo ít ỏi như thế mà chỉ dựa vào sự đồng tâm hiệp lực xây dựng Đạo nghiệp nên đã xây dựng được một ngôi Thánh Thất mà trên toàn thế giới ở hải ngoại chưa nơi nào có được. Như vậy chưa đủ gây niềm tin cho chúng ta hay sao?. Nơi nào có sự đồng tâm hiệp lực trong bốn đạo thì nơi đó sẽ được Ôn Trên hộ trì thì việc tạo dựng ngôi thờ của Đức chí Tôn càng nguy nga đồ sộ, còn nơi nào dù bốn đạo có đông đảo thế mấy đi nữa mà thiếu sự thương yêu hòa thuận thì khó có thể thực hiện được một ngôi Thánh Thất cho ra hồn .

Qua hai lần **ám thị** trên, nếu ai là người tâm linh nhạy cảm cũng thấy được rằng : Việc khai mở Đại Hội Nhơn Sanh trong tương lai, cũng như việc “cầu hiền giúp Đạo” đó là nhiệm vụ của Ban Thế Đạo Hải ngoại phải làm, để trưng ngọn cờ cứu khổ cho nhơn sanh trong những ngày sắp tới. Cho nên Ban Thế Đạo Hải Ngoại cần phải được tôn trọng và trở về cho đúng vị thế của nó, thì mới phát huy được cái vai trò quan trọng mà Ôn Trên đã bỏ nhiều tâm huyết để gầy dựng nên cho giai đoạn khó khăn này.

Trình độ tiến hóa ngày càng cao, nhất là trên các đất nước Dân Chủ, Tự do. Giới trẻ Việt Nam cùng các dân tộc văn minh khác họ khó có thể chấp nhận những lễ nghi phiền phức, mất thì giờ, mất nhân cách (theo quan điểm của họ). Do đó chúng ta khó thuyết phục họ theo con đường “Hành Chánh Đạo”, nhưng họ sẽ tích cực tham gia trên phương diện “Đạo lý và Đức tin”. Cho nên chúng ta chỉ cần đưa Đạo lý và đức tin đến cho loài người chớ không phải là những nghi thức lễ nghi, cúng bái., phần này chỉ dành riêng cho những người thuộc “Cung Nghi thức” mà thôi.

Bởi vậy, Đức Lý Đại Tiên có nói một câu triết lý thâm sâu thể hiện một vàng hào quang phá chấp : “Không phải Cao Đài mới chính thị là Cao đài”. Cho nên việc truyền bá Đạo Cao Đài cho nhơn sanh nhất định phải dùng con đường của Ban Thế Đạo. Bởi vậy có thể nói rằng : Nhiệm vụ của Ban Thế Đạo là gạch nối liền giữa hai thời kỳ Tịch Đạo THANH HƯƠNG và Tịch Đạo ĐẠO TÂM ; khi nào vị Giáo Tông đời ĐẠO TÂM ra mặt thì cũng là nhiệm vụ của Ban Thế Đạo hoàn tất.

Kính thưa Ban Thế Đạo Hải ngoại cùng quý vị Hiền tài hải ngoại hãy nhìn lại tuổi đời của mình còn lại được bao nhiêu nữa ? Trẻ nhứt cũng trên 50 mà già thì ngày xuống lỗ chỉ còn đếm tháng, đếm ngày chẳng dám đếm năm, vậy quý vị còn tiếc cái gì nữa mà không tham dự Đại Hội BTĐ/HN nhằm ngày 25/12/04, ngày kỷ niệm Đấng Cứu thế ra đời !? Tiếc gì 60 dollar niên liễm hằng năm để giúp cho BTĐ/HN có phương tiện tạo cơ ngơi sinh hoạt ngày một hữu hiệu hơn.?

Ban Thế Đạo hải ngoại đề ra chương trình đào tạo “Thế Hệ kế thừa” với ý nghĩa là “Cầu Hiền giúp Đạo”. Người hiền không nhứt thiết chúng ta phải đào tạo, mà người hiền đã có sẵn trong nhân gian kể cả trong Đạo lẫn ngoài Đời, thời nào cũng có.

Nếu biết cách cầu thì sẽ có người hiền đến giúp, còn như không biết cách cầu thì chỉ có đám “giả hiền” mà thôi. Những bài học qua lịch sử như :

- Vua Nghiêu cầu hiền như thế nào? Chắc ai cũng biết, không cần phải lập lại.
- Hạ tri Chương tiến dẫn Lý Bạch đời Đường như thế nào ?
- Đường Thế Dân cầu hiền Tiết Nhơn Quý thế nào?
- Lưu Bị cầu Khổng Minh như thế nào ?
- Chúa Nguyễn cầu Trương Trình như thế nào ?
- Nguyễn Huệ cầu La Phu Tử ra sao ?

Nhìn lại cách “Cầu Hiền” giúp Đạo của BTĐ/HN thì sao ?

Những người có đủ điều nộp đơn xin gia nhập BTĐ/HN, được BTĐ/HN ban cho cái danh là “**Hiền tài Dự phong**” chứ không được mang danh hai chữ Hiền tài là phẩm chót trong Ban Thế Đạo.

**Dự phong là gì?** Dự là dự phòng, tham dự, tức là có trong danh sách tham dự. Phong tức là phong phẩm tước. Mà ai phong ? Trả lời là Hội Thánh phong. Hiện nay không có Hội Thánh lấy ai phong ? Trả lời là chờ khi nào có Hội Thánh đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền. Ai biết được chừng nào mới có Hội Thánh đúng như ý nguyện? Đời người biết sống được bao nhiêu năm ? mà bảo chờ với thời gian vô định !? Vì không ai trả lời được khi nào có Hội Thánh. Cho nên danh xưng “Hiền tài dự phong” chỉ là cái bánh vẽ, một lối chơi chữ ! khác gì câu ngụ ngôn : “ Ngày mai ăn khỏi trả tiền”. Hỡi danh xưng HTDP đó ở đâu ra?

Đó là thành quả của cuộc trưng cầu ý kiến của BTĐ/HN với chư vị Hiền tài chánh vị đã được Hội Thánh ân ban, đang sống rải rác khắp năm Châu. Nói tóm lại danh xưng HTDP là ý kiến của đa số quý vị Hiền tài chánh vị tại hải ngoại !!!

Ngoài việc chơi chữ lừa người ra còn ghi trong điều lệ (của BTĐ/HN) là HTDP chỉ được dự vào chức phó ban của các BTĐ/ĐP. Nay BTĐ/HN lên tiếng hỏi ý kiến về việc tăng cường quyền hạn của HTDP vào các chức vụ Đệ I, và Đệ II phó TQN/ĐP ?

Trong câu “ Thế hệ kế thừa”, hai chữ kế thừa nó đã ẩn chứa một sự phân cách trong đó rồi. Phân biệt người cũ, kẻ mới. Người cũ ở địa vị cao, kẻ mới chỉ ở địa vị thấp.

Thật là mỉa mai cho câu : “**Cầu Hiền giúp Đạo**”!? nên đổi lại là “ **Cần lon-ton để sai vật**” và để tuyên bố cho thiên hạ thấy rằng BTĐ/HN đã tuyển mộ được một số người có bằng cấp làm tay chân bộ hạ – thật là oai phong lẫm liệt !!

Chúng ta không nên lẫn lộn câu “ **Đào tạo thế hệ kế thừa**” với câu : “**Cầu hiền giúp Đạo**” . Hai câu này khác nhau cả hai phương diện hình thức lẫn tinh thần.

Như trên đã nói người hiền đã có sẵn trong nhân gian, biết cầu thì có, không biết cầu thì chỉ có “ giả hiền” mà thôi. Người hiền không cần ai đào tạo cả.

Thánh Giáo của Thầy ngày Rằm-11-Bính Dần (dl 19-12-1926) : .....

*.....**Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngần, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao tối trọng là ngang bậc cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa.....***

Thầy là Đức Chí tôn Thượng Đế còn muốn hạ mình để cho các con có đạo đức leo cao hơn Thầy. Xin hỏi quý vị Hèn tài chánh vị nghĩ sao về thái độ hạ mình của Thượng Đế ? Nên bắt chước hay cho đó là lời không thật ? không nên tin?

Kính thưa quý vị, cổ nhân có dạy : “ Thuộc đấng đả tặc, lời thật mịch lòng “ hay “Trung ngôn nghịch nhĩ” Sở dĩ kẻ hèn này có những lời khó nghe như trên cũng chỉ vì tấm lòng khoắc khoải không yên vì cơ Đạo ngày nay như con thuyền trong cơn phong ba bão tố giữa trùng dương bao la, rất cần những tài công giỏi đứng ra lèo lái con thuyền Đạo đến bến bờ bình yên. Theo tôi nghĩ những anh tài công đó Ông Trên đã chọn sẵn cho chúng ta rồi, tức là các vị Hiền Tài đã được Hội Thánh ân ban áo mão, có nhiệm vụ **cứu độ** nhơn sanh để thay thế cho Hội Thánh lui về thiêng liêng vị lo phần **cứu rỗi** phần hồn cho nhân loại.

Nếu quý vị cảm thấy không hài lòng thì xin bỏ qua cho, xem như đó chỉ là lời nói xàm của một lão già ăn mày nơi đầu đường xó chợ mà thôi.

Cầu xin Ông Trên ban ân lành cho tất cả quý vị, nhất là những vị đang lãnh trách nhiệm trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

Cuối Thu 2004

Sanjose ngày 11-11-04 (Âl 29-9-Giáp Thân)

Đạt Thông Dương văn Ngừa

## BẠCH THU' 2013

Kính gửi Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong, cùng toàn thể Đại Hội Kỳ 7 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại sẽ tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày 30-31 tháng 8 năm 2013.

Tôi, ~~XXXXXXXXXXXX~~ là HTDP của Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin nói lên nhận thức của mình về vai trò của Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng như HTDP sau đây :

Nghĩ vì : Chủ trương của Hội Thánh về việc "**CẦU HIỀN GIÚP ĐẠO**" Nghĩa là kêu gọi những người có tài có đức(Hiền) phụ giúp Hội Thánh(Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài) để xây dựng cơ nghiệp Đạo do Đức Chí Tôn khai mở nơi mặt thế này sớm được thành tựu.

Trước khi Hội Thánh vâng lệnh Giáo Tông và Hộ Pháp thành lập Ban Thế Đạo thì Đức Hộ Pháp đã phong Hiền Tài cho ông Hồ Tấn Khoa sau được ân phong là Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và sau đó Đức Hộ Pháp còn phong cho 7 vị sĩ quan cao cấp của Trung Hoa Dân Quốc mà đứng đầu là Hiền Tài Hứa văn Hiệp.

Đàn Cơ đêm 3/12/Quý Tỵ(7-1-54) Đức Lý thêm Ba phẩm nữa là QUỐC SĨ, ĐẠI PHU và PHU TỬ.

Như vậy, Ban Thế đạo có 4 phẩm Chức Sắc :

Phẩm Hiền Tài do Đức Hộ Pháp lập ra.

Ba phẩm : Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử do Đức Lý Giáo Tông lập ra.

Theo tinh thần Đạo Lý thì những bậc có tài có đức thì không thể giới hạn họ phải ở chức vụ này mà không được ở cấp chức khác . Nếu họ có đủ tài đức lãnh nhiệm vụ nào thì phải dùng họ vào chức vụ đó một cách tự nhiên.

Thí dụ : Hiền Tài Hồ Tấn Khoa xứng đáng nhận lãnh Chức vụ Bảo Đạo(tại thế), và qua sự tuyển chọn các vị Hiền Tài vào các phẩm vị bên Cửu Trùng Đài đêm 15-11-Tân Hợi(1-1-1972). NAM : 21 vị : 01 C. Phối Sư, 01 Phối Sư, 03 Giáo Sư, 16 Giáo Hữu

NỮ : 05 vị : 01 Giáo Sư và 04 vị Giáo Hữu.

**Đây là Thánh ý là mở đường cho các bậc Tài đức có dịp thăng tiến.**

**BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI** : Dựa theo Thánh Lệnh mà không làm theo Thánh Lệnh.

Cải sửa chủ trương **CẦU HIỀN GIÚP ĐẠO** thành ra **THẾ HỆ KẾ THỪA**.

Đặt ra một phẩm trật thứ 5 là **HIỀN TÀI DỰ PHONG**

Giới hạn nhiệm vụ của họ, không được giữ những chức vụ cao trong Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại (Nói kế thừa mà không cho kế thừa)

Bỏ qua ba phẩm cấp bên trên **HIỀN TÀI** là Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử.

Trong Quy Điều Ban Thế Đạo bậc QUỐC SĨ ở phần 3 : Các Tổng Trưởng, Bộ Trưởng, Sứ Thần, Tướng Lãnh, và các vị Tiên Sĩ, Thạc Sĩ có thiện tâm giúp Đạo.

Tại sao Ban Thế Đạo phải bỏ qua các phẩm cấp Cao hơn Hiền Tài ? Phải chăng Ban Thế Đạo thấy rằng hiện nay nơi Hải Ngoại này có quá nhiều vị Tổng, Bộ Trưởng, Tướng lãnh nhất là một số con em nhà Đạo cũng như ngoài đời có rất nhiều người đổ

đạc cấp bậc Tiến Sĩ, Thạc Sĩ . Nếu thâu nhận những vị này vào Ban Thế Đạo, Họ sẽ ở vị thế cao hơn Hiền Tài rồi làm mất đi cái danh hiệu HIỀN TÀI CHÁNH VỊ của họ ? Cho nên chỉ cần lập ra cấp gọi là Hiền Tài Dự Phong và giới hạn nhiệm vụ của đám HTDP này ở cấp thừa hành mà thôi.

Cái danh Hiền Tài Dự Phong không có trong Tân Luật và Pháp Chánh Truyền cho nên nó không được bên Hành Chánh Đạo chấp nhận, do đó Ban Thế Đạo không thể giúp đỡ gì được cho bên Hành Chánh Đạo. Rồi một hai chục năm sau đám gọi là Hiền Tài Chánh vị chết đi thì coi như Ban Thế Đạo Hải Ngoại cũng bị hủy diệt luôn.

**Đây là Phàm ý dụng nên để dẫn Ban Thế Đạo đến con đường tự diệt.**

Bức Bạch Thư 2013 hôm nay để bổ túc cho hai Bạch Thư trước 2004 và 2010. Để minh xác tấm lòng của tác giả là muốn Ban Thế Đạo Hải Ngoại bỏ con đường Phàm noi theo con đường Thánh mà Hội Thánh cũng như nhị vị Giáo Tông và Hộ Pháp đã dày công xây dựng.

.....  
.....  
(21 dòng)  
.....  
.....

San Jose ngày 15/6/2013